

KỶ HỌP THỨ SÁU, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu, sáng ngày 28/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Luật. Kết quả, với 465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Luật có 10 chương, 82 điều, quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh bất động sản, quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Đấu giá tài sản. Có 26 đại biểu phát biểu, 1 đại biểu tranh luận thể hiện quan điểm thống nhất với sự cần thiết xây dựng dự án Luật và nội dung nhiều điều, khoản trong dự thảo Luật nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời khắc phục những hạn chế, tiêu cực hiện nay trong lĩnh vực đấu giá tài sản, bảo đảm công khai, minh bạch, lành mạnh. Các ý kiến cũng đề nghị tiếp tục rà soát thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, bảo đảm các quy định của pháp luật phù hợp với Hiến pháp, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tương thích với các điều ước quốc tế. Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia vào một số nội dung cụ thể như phạm vi, mức độ sửa đổi Luật,

phạm vi điều chỉnh của Luật để tránh trùng lặp với các luật chuyên ngành, giải thích từ ngữ, khái niệm, các quy định về tài sản đấu giá, hành vi bị nghiêm cấm, vấn đề đảng bộ tham gia đấu giá, tiến độ công tác và xử lý tiền đặt trước, các hình thức đấu giá, quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá và của người trúng đấu giá, xử lý các trường hợp trong đấu giá, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực trong đấu giá...

Đầu giờ làm việc buổi chiều, sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đấu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết. Kết quả, với 464 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 93,93%. Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đấu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Nghị quyết có hiệu

lực thi hành từ ngày thông qua và được thực hiện hết ngày 30/6/2025, quy định thí điểm một số chính sách đặc thù về đấu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ đối với các dự án nêu tại phụ lục kèm theo Nghị quyết. Quy định cho phép tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án đấu tư theo phương thức đấu thầu được vượt quá 50% tổng mức đầu tư đối với 2 dự án theo quy định tại phụ lục I kèm theo Nghị quyết.

Tiếp tục phiên họp, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và tiến hành biểu quyết thông qua với 386 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 78,14%. Luật có 5 chương, 33 điều, quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Luật

có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 hết hiệu lực thi hành. Luật có hiệu lực thi hành.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp. Các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung cụ thể của dự thảo Luật như phạm vi điều chỉnh, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; những cơ chế, chính sách đột phá thật sự đặc thù để tập trung nguồn lực cho phát triển công nghiệp quốc phòng và động viên công nghiệp; giải thích từ ngữ; mối quan hệ giữa công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp; hệ thống tổ chức công nghiệp quốc phòng, an ninh; chế độ, chính sách trong công nghiệp quốc phòng, an ninh...

GẶP MẶT ĐOÀN ĐẠI BIỂU...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

khóa XIII; đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Trong khuôn khổ Đại hội, đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình có bài tham luận về các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp công đoàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Công đoàn tỉnh Thái Bình thời gian qua. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII phát huy tinh thần trách nhiệm, mang những ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong tỉnh gửi tới Đại hội; tuân thủ đúng quy chế, quy định của Đại hội; chuẩn bị chu đáo nội dung tham luận; dành tâm huyết, trí tuệ để nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội và tích cực tham gia các chuyên đề thảo luận. Sau Đại hội, Liên đoàn Lao động tỉnh cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã xác định cho phù hợp với Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát, đúng, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT...

(Tiếp theo trang 1)

hát múa "Gió đánh đờ đưa"; song ca nam nữ "Yêu lắm Thái Bình ơi"; tốp ca nam nữ "Go Vietnam go go"; hát múa "Thành than đường mới"; nhảy hiện đại liên khúc. Các tiết mục mang đậm sắc văn hóa dân tộc, thể hiện niềm tự hào của thế hệ trẻ đối với nghệ thuật truyền thống của dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, con người. Chương trình tạo nguồn năng lượng kết nối, khơi gợi cảm hứng sáng tạo, lan tỏa văn hóa dân tộc cho thế hệ sinh viên 2 nước Việt Nam, Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi tổng duyệt, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của thầy và trò các trường. Đồng chí mong muốn với niềm vinh dự, tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc, các em học sinh, sinh viên sẽ thể hiện xuất sắc, ấn tượng hơn nữa tại chương trình biểu diễn chính thức vào tối ngày 1/12. Đồng chí mong muốn các trường cao đẳng, đại học tạo điều kiện tốt nhất để học sinh, sinh viên tham gia chương trình hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra; đồng thời, quan tâm bảo đảm sức khỏe cho học sinh, sinh viên; có kế hoạch bổ sung kiến thức, đáp ứng chương trình học tập cho các em. Đồng chí nhấn mạnh, được tham gia biểu diễn tại chương trình là niềm vinh dự, tự hào, vì vậy các em cần nỗ lực lan tỏa hình ảnh đẹp về tuổi trẻ Thái Bình, qua đó góp phần quảng bá mảnh đất, con người Thái Bình đến với bạn bè quốc tế.

TOÀN TỈNH CÓ 93,87% TRƯỜNG HỌC...

(Tiếp theo trang 1)

xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành cũng như trong hoạt động dạy và học được đẩy mạnh. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tăng cường công tác quản lý việc dạy thêm, học thêm, quản lý các khoản thu trên địa bàn tỉnh.

Năm học 2023 - 2024, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện các chương trình hành động về phát triển giáo dục và đào tạo nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; nâng cao chất lượng đời sống nhà giáo và cán bộ quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; quan tâm giải quyết các vấn đề về giáo dục mà dư luận xã hội quan tâm.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ hơn một số vấn đề về thực hiện các quy định về chính sách, chế độ đối với đội ngũ giáo viên; công tác chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện, quản lý các khoản thu và dạy thêm, học thêm; học thêm; học thêm; công tác liên cấp, liên trường; tự chủ trong các trường học...

Đồng chí trưởng đoàn giám sát tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của ngành để tổng hợp trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sáng ngày 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và văn bản liên quan. Đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo Sở Nội vụ và một số sở, ngành của tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu UBND các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP, ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng như một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là cột mốc đánh dấu bước phát triển mới về thực hiện dân chủ ở nước ta, thể hiện tinh ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương tập trung tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị cho phù hợp với quy định của Luật và các văn bản liên quan. Thực hành và phát huy dân chủ cần phải được nâng lên ở các cấp, các ngành thông qua việc công khai, minh bạch, trách nhiệm gắn liền với cải cách hành chính, công tác tiếp dân, đối thoại, xử lý đơn thư, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đạo đức công vụ, hội nghị người lao động... Gắn phát huy dân chủ với cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

NHƯ Ý

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHẮC THẬN...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trao đổi, làm rõ các vấn đề, nhất là các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nông dân; từ đó góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những ý kiến tâm huyết của các đại biểu hội viên, nông dân, đồng thời khẳng định các câu hỏi, ý kiến trao đổi, phản ánh và kiến nghị của các đại biểu rất chính đáng, thiết thực, phản ánh tương đối đầy đủ thực trạng và tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh. Ngoài các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị vẫn còn nhiều câu hỏi gửi đến lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần bộ, phát triển và nâng cao hiệu quả nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh. Ngoài các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị vẫn còn nhiều câu hỏi gửi đến lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần bộ, phát triển và nâng cao hiệu quả nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh. Ngoài các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị vẫn còn nhiều câu hỏi gửi đến lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần bộ, phát triển và nâng cao hiệu quả nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh.

tin tới hội viên, nông dân những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; nhấn mạnh những khó khăn, thách thức đặt ra đối với sự phát triển của tỉnh, trong đó có những khó khăn, rào cản liên quan trực tiếp đến sản xuất, đời sống của người nông dân. Để tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu sâu, rà soát kỹ các văn bản, quy định, cơ chế, chính sách của trung ương, của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả tại địa phương, đồng thời tiếp tục nghiên cứu ban hành một số cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng trung



Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

giải quyết sớm các vấn đề, nội dung kiến nghị tại buổi đối thoại phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, bảo đảm thấu tình, đạt lý, đồng thời có văn bản trả lời, giải quyết cụ thể cho từng kiến nghị, đề xuất. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cũng như những giải pháp, cam kết đã đề ra.

Về phía Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tiếp tục khẳng định, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức hội đoàn kết, tập hợp, phát triển hội viên, nông dân và phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác; phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Phối hợp tổ chức các hoạt

động hỗ trợ nông dân về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, cung ứng vật tư nông nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tổ chức cho hội viên tham quan, học tập để nhân ra diện rộng. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của hội viên, nông dân; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và thay đổi tư duy, tập quán canh tác từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp... Công đó hình thành được đội ngũ người làm nông chuyên nghiệp, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu, tổ chức các diễn đàn, các buổi gặp gỡ, hội nghị đối thoại để nông dân có cơ hội giao lưu, bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng và những đề xuất của mình; được định hướng, tạo điều kiện cho những ý tưởng khởi nghiệp, những cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo thêm động lực, ý chí, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp xây dựng kế hoạch

tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động góp ý, giám sát, phản biện xã hội về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn hội viên, nông dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; khắc phục khó khăn, mạnh mẽ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hình đất xây dựng các công trình phục vụ đời sống dân sinh, giải phóng mặt bằng thực hiện các án trọng điểm của tỉnh và địa phương, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tích cực tham gia hoàn thiện và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mới; tham gia gìn giữ và phát huy các nghề truyền thống, kết hợp bị công nghiệp sản xuất thủ công với máy móc, công nghệ hiện đại để tạo ra sản phẩm truyền thống có giá trị kinh tế cao; nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường, chủ động phân loại rác thải tại nguồn, tích cực tái sử dụng rác thải hữu cơ, phụ phẩm các sản phẩm nông nghiệp, nhiên liệu phục vụ sản xuất và thân thiện với môi trường.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 28/11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Thu Hương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Trần Thị Thu Hương được bổ nhiệm giữ cương vị mới, đồng thời nhấn mạnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã căn nhắc rất kỹ trước khi tiến hành nhận lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí đánh

giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác của đồng chí Trần Thị Thu Hương, đề nghị đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong quá trình công tác trước đây, không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, ngoài công tác tổ chức cán bộ, cần nghiên cứu thêm các đại dân nhắc rất kỹ trước khi tiến hành nhận lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí đánh

nội bộ cũng như nghiên cứu các cơ chế, chính sách giúp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí Trần Thị Thu Hương hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới; đồng thời, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong cơ quan,

triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Trần Thị Thu Hương hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy ngày càng vững mạnh, đồng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

ĐAO QUYN

SẴN SÀNG KHAI MẠC...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 28/11, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức chương trình "Thái Bình Homecoming Day" chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả công tác chuẩn bị, sẵn sàng khai mạc chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc "Thái Bình Homecoming Day". Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo, các tiểu ban tổ chức chương trình và một số đơn vị, địa phương dự họp.

sẵn sàng khai mạc chuỗi sự kiện trong chương trình "Thái Bình Homecoming Day". Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023 đã trang trí, đưa dựng xong các gian hàng và khu vực phục vụ. Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc đã hoàn thiện các phần nội dung tổ chức, trong đó chuẩn bị đủ điều kiện để trao chứng nhận đăng ký đầu tư 3 dự án FDI cho nhà đầu tư Hàn Quốc, ký kết 8 thỏa thuận hợp tác đầu tư (MOU) trong các lĩnh vực: công thương, giáo dục, lao động. Lễ hội âm nhạc Thái Bình Homecoming đã duyệt kịch bản nội dung, hình thức, các ca sĩ, nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam

và Hàn Quốc đã sẵn sàng có mặt tại Thái Bình biểu diễn theo kịch bản chương trình. Công tác đại biểu khách mời, dịch vụ lưu trú, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền phục vụ chương trình bảo đảm đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Cuộc họp đã nghe đại biểu các sở, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo và các tiểu ban thảo luận, làm rõ những nội dung cần triển khai hoàn thiện để chương trình diễn ra đúng yêu cầu.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng tổ chức chương trình "Thái

Bình Homecoming Day". Để chương trình diễn ra thành công, đạt được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu đề ra, đồng chí đề nghị các sở, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo và các tiểu ban rà soát lại tất cả công việc một lần nữa, kịp thời bổ sung, hoàn thiện nội dung, nhiệm vụ được giao, không để xảy ra sự cố, bất ngờ trước mọi tình huống. Đây mạnh công tác tuyên truyền triển khai phương tiện, đa dạng nội dung, hình thức nhằm lan tỏa ý nghĩa của chương trình và quảng bá hình ảnh Thái Bình tới bạn bè trong nước, quốc tế phục vụ công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh. Tăng cường kiểm tra tại thực địa, đánh giá, đối chiếu với kịch bản bảo đảm thống nhất, kiểm duyệt chặt chẽ nội dung từng sự kiện, bố trí buổi tổng duyệt các sự kiện trước khi chính thức khai mạc.

KHẮC ĐUẦN